

LỆNH BẢO VỆ - NGƯỜI LỚN
THÔNG TIN DÀNH CHO CẢ HAI BÊN



Đạo Luật về Bạo Hành Gia Đình của Missouri cung cấp biện pháp bảo vệ cho nạn nhân của bạo hành gia đình, lén theo dõi hoặc tấn công tình dục.

Chương 455, Các Quy Chế Sửa Đổi của Missouri

LỆNH BẢO VỆ NẠN NHÂN NGƯỢC ĐÃI / LÉN THEO DỐI NGƯỜI LỚN

LỆNH BẢO VỆ LÀ GÌ?

Lệnh bảo vệ là lệnh ban hành bởi một tòa án Missouri tuân theo Đạo Luật về Bạo Hành Gia Đình, cấm một người có hành vi ngược đãi, lén theo dõi, tấn công tình dục, hoặc quấy rối một người khác. Không giống như lệnh hạn chế, lệnh bảo vệ có các khoản phạt hình sự đối với hành vi vi phạm. Lệnh bảo vệ có giá trị ở mọi tiểu bang và sẽ được cơ quan thực thi pháp luật ở mọi tiểu bang thi hành. Có hai loại lệnh bảo vệ: lệnh bảo vệ một phía và lệnh bảo vệ toàn phần.

Lệnh bảo vệ **một phía** được ban hành bởi tòa án trước khi đối tượng áp dụng lệnh nhận được thông báo về đơn xin hoặc có cơ hội được xét xử trước tòa. Đó là lệnh tạm thời. Xem thêm thông tin về lệnh bảo vệ một phía ở trang 5.

Lệnh bảo vệ toàn phần được ban hành sau một buổi xét xử chính thức khi đối tượng áp dụng lệnh đã nhận được thông báo về các thủ tục và đã có cơ hội được xét xử. Xem thêm thông tin về lệnh bảo vệ toàn phần ở trang 6.

CÁC BÊN LÀ AI?

Nguyên đơn

Một thành viên của gia đình hoặc hộ gia đình đã là nạn nhân của bạo hành gia đình, hoặc bất kỳ ai đã là nạn nhân bị lén theo dõi hoặc tấn công tình dục, đã nộp đơn có xác minh tuân theo các quy định của mục 455.020, RSMo.

Bị đơn

Bị đơn là thành viên của gia đình hoặc hộ gia đình bị cáo buộc là đã có hành vi bạo hành gia đình, hoặc người bị cáo buộc là đã có hành vi lén theo dõi hoặc tấn công tình dục, là đối tượng của đơn có xác minh. Đó là đối tượng của lệnh bảo vệ.

AI CÓ THỂ NỘP ĐƠN?

Bất kỳ ai đã bị bạo hành gia đình bởi một thành viên hiện tại hoặc thành viên của hộ gia đình, hoặc là nạn nhân bị lén theo dõi hoặc tấn công tình dục, đều có thể làm đơn xin bảo vệ theo Đạo Luật về Bạo Hành Gia Đình bằng cách nộp đơn có xác minh cáo buộc hành vi bạo hành gia đình, lén theo dõi hoặc tấn công tình dục của bị đơn. Tòa sẽ bãi bỏ lệnh một phía và bác đơn nếu nguyên đơn không được phép làm đơn xin bảo vệ.

NỘP ĐƠN Ở ĐÂU?

Phải nộp đơn tại hạt nơi nguyên đơn cư trú, nơi xảy ra sự việc bạo hành gia đình, lén theo dõi, hoặc tấn công tình dục được cáo buộc hoặc nơi có thể tổng đạt cho bị đơn.

Nguyên Đơn Lưu Ý: Bị đơn sẽ nhận được một bản sao của đơn này cùng với trát tổng đạt.

Nộp Đơn Ngoài Giờ: Có thể nộp đơn xin lệnh bảo vệ hoặc đơn xin xét xử một hành vi vi phạm lệnh bảo vệ ngoài giờ làm việc, ngày lễ hoặc cuối tuần cho một thẩm phán tòa lưu động hoặc phó chánh án tòa lưu động ở thành phố hoặc quận có thẩm quyền xét xử đơn. Mọi giấy tờ được nộp liên quan đến đơn phải được xác nhận bởi thẩm phán hoặc thư ký tòa trong vòng ngày làm việc bình thường tiếp theo cho tòa lưu động có thẩm quyền xét xử đơn.

TÔI CÓ THỂ TÌM ĐƠN Ở ĐÂU ĐỂ NỘP CHO TÒA?

Văn phòng thư ký tòa sẽ cung cấp các bản sao của những mẫu đơn cần để đệ đơn lên tòa. Thư ký tòa sẽ giúp điền các mẫu đơn này miễn phí. Địa điểm văn phòng nơi có thể nộp đơn sẽ được công bố rõ trong khuôn viên tòa. Sẽ không tính phí nộp đơn, phí tòa án hay ràng buộc đối với nguyên đơn trong một vụ kiện bạo hành gia đình/lén theo dõi/tấn công tình dục. Không cần luật sư để xin lệnh bảo vệ.

Cũng có thể tìm thấy các mẫu đơn tại www.courts.mo.gov bằng cách chọn Court Forms > Adult Abuse Forms (Các Mẫu Đơn của Tòa Án > Các Mẫu Đơn về Ngược Đãi Người Lớn).

BẠO HÀNH GIA ĐÌNH LÀ GÌ?

Bạo hành gia đình là hành vi ngược đãi hoặc lén theo dõi bởi một thành viên trong gia đình hoặc hộ gia đình như định nghĩa bên dưới:

Ngược đãi:

Bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ hành vi nào sau đây, tìm cách hoặc đe dọa hành hung, đánh đập, cưỡng ép, quấy rối, tấn công tình dục, và giam giữ người phi pháp đối với một người có thể được bảo vệ tuân theo chương 455, RSMo.

Hành hung:

Có chủ ý hoặc cố tình khiến cho hoặc tìm cách khiến cho một người khác sợ bị xâm hại thân thể.

Đánh đập:

Có chủ ý hoặc cố tình gây tổn hại thân thể cho một người khác có hoặc không có một vũ khí sát thương.

Cưỡng ép:

Dùng vũ lực buộc một người hoặc đe dọa có hành vi mà người có quyền không thực hiện hoặc không thực hiện hành vi trong đó người đó có quyền thực hiện.

Quấy rối:

Tham gia hành vi có chủ ý hoặc cố tình liên quan đến nhiều hơn một sự cố làm cho một người khác sợ hoặc căng thẳng và không có mục đích hợp pháp. Hành vi đó phải chẳng hạn như gây ra căng thẳng tình cảm đáng kể cho nguyên đơn. Hành vi đó có thể gồm có việc theo dõi một người khác ở một nơi công cộng hoặc nhìn lén qua cửa sổ hoặc lảng vảng bên ngoài nơi ở của một người khác.

Xâm Hại Tình Dục:

Làm cho hoặc tìm cách làm cho một người khác không tự nguyện tham gia bất kỳ hành vi tình dục nào bằng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, cưỡng ép, hoặc không có sự đồng ý của người đó.

Giam Giữ Người Phi Pháp:

Giam cầm, cầm giữ, quản thúc hoặc bắt cóc một người khác ngược lại mong muốn của người đó.

Lén theo dõi:

Khi một người có chủ ý tham gia một hành vi làm cho một người khác lo sợ, hoặc một người sống chung trong cùng hộ gia đình với người xin lệnh bảo vệ khi trong tình huống của người đó, việc lo sợ vì hành vi đó là hợp lý. Như được định nghĩa trong quy chế:

- a.) **Đáng ngại** có nghĩa là gây ra sự lo sợ nguy hiểm xâm hại thân thể.
- b.) **Hành vi** có nghĩa là một mô thức hành vi gồm có các hành động lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian, dù ngắn thế nào, không có mục đích hợp pháp. Hành vi đó có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở đi theo người kia hoặc sự giao tiếp không mong muốn hay sự tiếp xúc không mong muốn.

CÁC ĐỊNH NGHĨA BỔ SUNG NHƯ ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG ĐẠO LUẬT VỀ BẠO HÀNH GIA ĐÌNH

Người lớn:

Bất kỳ ai từ 17 tuổi trở lên hoặc được công nhận quyền tự do theo cách khác.

Trẻ em:

Bất kỳ ai dưới 17 tuổi trừ khi được công nhận quyền tự do theo cách khác.

Sự liên lạc:

Bao gồm, nhưng không giới hạn ở gọi điện thoại, nói chuyện, có cử chỉ, viết thư, gửi email, nhắn tin văn bản, fax, gửi quà, v.v.

Công Nhận Quyền Tự Do

Giải phóng một đứa trẻ ra khỏi quyền kiểm soát, chu cấp, và trách nhiệm của một cha/mẹ hoặc người giám hộ; có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở một đứa trẻ kết hôn hoặc nhập ngũ.

Thành viên hộ gia đình hoặc gia đình:

Vợ/chồng, vợ/chồng cũ, bất kỳ ai có quan hệ huyết thống hoặc hôn nhân, những người đang cư trú cùng nhau hoặc đã cư trú cùng nhau trong quá khứ, bất kỳ ai đã và đang có một quan hệ xã hội đang diễn ra có bản chất tình cảm hoặc thân mật với nạn nhân, và bất kỳ ai có con chung bất kể họ đã kết hôn hay đã cư trú cùng nhau vào bất kỳ lúc nào hay không.

Bạn Tình:

Về một người, vợ/chồng của người đó, vợ/chồng cũ của người đó, một cá nhân là cha/mẹ của một người con của người đó, và một cá nhân sống chung hoặc đã sống chung với người đó.

Lệnh Bảo Vệ:

Hoặc là lệnh bảo vệ một phía hoặc là lệnh bảo vệ toàn phần.

Đang chờ

Tồn tại hoặc đã ấn định một ngày xét xử.

Chưa được công nhận quyền tự do:

Một đứa trẻ thuộc quyền kiểm soát, chu cấp, và trách nhiệm của cha/mẹ hoặc người giám hộ.

LỆNH BẢO VỆ MỘT PHÍA

Phải đệ đơn xin lệnh bảo vệ cho thẩm phán ngay sau khi nộp đơn. Nguyên đơn có thể lo sợ bị xâm hại thêm và muốn thẩm phán ban hành lệnh bảo vệ ngay lập tức trước ngày xét xử. Nếu thẩm phán thấy rằng có nguy cơ trộm cắp và hiện hữu về bạo hành gia đình, lén theo dõi, hoặc tấn công tinh dục, lệnh bảo vệ một phía sẽ được ban hành. Lệnh này có hiệu lực khi được ký và sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi có quy trình tổng đạt trát hợp lệ và có thể tổ chức một buổi xét xử về đơn kiện. Lệnh bảo vệ một phía không phải lúc nào cũng được cấp, nhưng tòa có thể ấn định một ngày xét xử. Nếu lệnh một phía được cấp, một bản sao của lệnh sẽ được cung cấp cho cơ quan thực thi pháp luật và được nhập vào một hệ thống vi tính hóa toàn tiểu bang mà cơ quan thực thi pháp luật sử dụng. Đây là Hệ Thống Thực Thi Pháp Luật Đồng Bộ Missouri (Missouri Uniform Law Enforcement System), cũng được gọi là MULES.

Cơ quan thực thi pháp luật sẽ gửi một bản sao của lệnh một phía và đơn cho bị đơn. Lệnh có giá trị và có thể thực thi trước khi được gửi cho bị đơn. Lệnh một phía sẽ gồm có một ngày xét xử của tòa về lệnh bảo vệ toàn phần.

LƯU Ý: Lệnh bảo vệ một phía sẽ hết hạn sau 15 ngày nếu đã không có xét xử hay sự tiếp tục hợp lệ của đơn.

Biện Pháp Bảo Vệ Khả Dụng với Lệnh Bảo Vệ Một Phía:

Phải yêu cầu biện pháp bảo vệ trên đơn, và thẩm phán sẽ xem xét từng yêu cầu. Lệnh một phía có thể bao gồm biện pháp bảo vệ sau đây:

- Tạm thời cấm bị đơn có hành vi hoặc đe dọa thực hiện hành vi bạo hành gia đình, lén theo dõi, tấn công tinh dục, quấy rối hoặc gây rối sự an bình của nguyên đơn.
- Tạm thời cấm bị đơn xâm nhập nơi ở của nguyên đơn khi căn hộ đó:
 - a) Do cả hai bên đồng sở hữu, thuê hoặc mượn hoặc cùng sử dụng; hoặc
 - b) Do riêng nguyên đơn sở hữu, thuê, mượn hoặc sử dụng; hoặc
 - c) Do nguyên đơn và một người không phải bị đơn đồng sở hữu, thuê hoặc mượn; tuy nhiên, miễn là không có vợ/chồng nào bị từ chối bảo vệ theo mục này vì lý do không có quyền lợi tài sản trong căn hộ; hoặc
 - d) Do nguyên đơn và một người không phải bị đơn cùng sử dụng; miễn là bị đơn không có quyền lợi tài sản nào trong căn hộ.
- Tạm thời cấm bị đơn liên lạc với nguyên đơn dưới bất kỳ hình thức nào hoặc thông qua bất kỳ phương tiện nào.
- Trao quyền chăm sóc tạm thời đối với các con vị thành niên khi thích hợp.
- Các điều khoản khác mà tòa có lý do cho là cần thiết để đảm bảo sự an toàn của nguyên đơn.

Chỉ Định Người Giám Hộ (GAL)

Nếu bị đơn dưới 17 tuổi và chưa được công nhận quyền tự do, và lệnh một phía được ký, tòa lưu động phải chuyển vụ án cho tòa án xử trẻ vị thành niên hoặc tòa án gia đình để xét xử về lệnh bảo vệ toàn phần. Tòa phải chỉ định một người giám hộ cho bị đơn nếu bị đơn không được đại diện bởi cha/mẹ hoặc người giám hộ.

Tòa cũng có thể chỉ đạo Ban Trẻ Em của tiểu bang tiến hành điều tra và cung cấp các dịch vụ thích hợp.

Tôi có phải tham dự buổi xét xử về lệnh bảo vệ hay không?

Có. Hãy đến tòa vào ngày xét xử được ghi trên lệnh bảo vệ một phía hoặc trát tòa. Nếu nguyên đơn không trình diện tại tòa để tham dự xét xử, vụ án sẽ bị bãi bỏ. Nếu bị đơn đã được tổng đạt đúng thủ tục và không trình diện trước tòa để tham dự xét xử, lệnh bảo vệ toàn phần sẽ được ban hành sau khi nguyên đơn đã trình bày bằng chứng của mình. Thẩm phán có thể ban hành lệnh mà không cần nghe bị đơn trình bày.

LỆNH BẢO VỆ TOÀN PHẦN

Lệnh bảo vệ toàn phần có thể được tòa cấp sau khi xét xử đơn. Các buổi xét xử về lệnh bảo vệ toàn phần phải được tiến hành chính thức (để có thể lập biên bản). Lệnh bảo vệ toàn phần sẽ có giá trị ít nhất 180 ngày nhưng không quá một năm. Nếu lệnh toàn phần được cấp, một bản sao của lệnh sẽ được cung cấp cho cơ quan thực thi pháp luật và được nhập vào một hệ thống vi tính hóa toàn tiểu bang mà cơ quan thực thi pháp luật sử dụng. Đây là Hệ Thống Thực Thi Pháp Luật Đồng Bộ Missouri (Missouri Uniform Law Enforcement System), cũng được gọi là MULES.

Biện Pháp Bảo Vệ Khả Dụng với Lệnh Bảo Vệ Toàn Phần:

Phải yêu cầu biện pháp bảo vệ trên đơn, và thẩm phán sẽ xem xét từng yêu cầu.

Thông báo gửi bị đơn: Nếu tòa phán quyết có lợi cho nguyên đơn hoặc nguyên đơn vắng mặt (không trình diện trước tòa nghe xét xử), tòa có thể cho phép bất kỳ hình thức bảo vệ nào sau đây:

- Cấm bị đơn có hành vi hoặc đe dọa thực hiện hành vi bạo hành gia đình, hoặc tấn công tình dục, lén theo dõi, quấy rối hoặc gây rối sự bình an của nguyên đơn.
- Cấm bị đơn xâm nhập nơi ở của nguyên đơn khi căn hộ đó:
 - a) Do cả hai bên đồng sở hữu, thuê hoặc mượn hoặc cùng sử dụng;
 - b) Do riêng nguyên đơn sở hữu, thuê, mượn hoặc sử dụng; hoặc
 - c) Do nguyên đơn và một người không phải bị đơn đồng sở hữu, thuê hoặc mượn; tuy nhiên, miễn là không có vợ/chồng nào bị từ chối bảo vệ theo mục này vì lý do không có quyền lợi tài sản trong căn hộ; hoặc
 - d) Do nguyên đơn và một người không phải bị đơn cùng sử dụng; miễn là bị đơn không có quyền lợi tài sản nào trong căn hộ.
- Cấm bị đơn liên lạc với nguyên đơn dưới bất kỳ hình thức nào hoặc thông qua bất kỳ phương tiện nào.
- Trao quyền chăm sóc các con vị thành niên sinh bởi hoặc nhận nuôi bởi các bên khi tòa có thẩm quyền đối với đứa con đó và không có lệnh nào trước đây về quyền chăm sóc đang chờ hoặc đã được ban hành, và lợi ích cao nhất của đứa con đòi hỏi phải ban hành lệnh như thế. Có giả định rằng lợi ích cao nhất của đứa con được đáp ứng bằng cách trao quyền chăm sóc cho cha/mẹ không có hành vi bạo hành.
- Lập lịch thăm nuôi cho cha/mẹ không có quyền chăm sóc, vì lợi ích cao nhất của đứa con. Tòa có thể từ chối quyền thăm nuôi nếu tòa thấy rằng sự thăm nuôi sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe thể chất của đứa con, làm ảnh hưởng sự phát triển tình cảm của đứa con, hoặc sẽ mâu thuẫn khác với lợi ích cao nhất của đứa con, hoặc không thể bố trí thăm nuôi sao cho có thể bảo vệ cha/mẹ chăm sóc tránh bị ngược đãi trong tương lai.
- Trao quyền chu cấp nuôi con khi trước đó không có lệnh về chu cấp tuân theo Quy Định 88.01 của Tối Cao Pháp Viện và chương 452, RSMo.
- Trao quyền cấp dưỡng tuân theo chương 452, RSMo, trong không quá 180 ngày, cho nguyên đơn khi nguyên đơn và bị đơn có kết hôn hợp pháp.
- Lệnh cho nguyên đơn phải thực hiện hoặc tiếp tục thực hiện các khoản thanh toán tiền thuê nhà hoặc vay thế chấp đối với nơi ở mà nguyên đơn sử dụng nếu thấy rằng bị đơn có nghĩa vụ chu cấp cho nguyên đơn hoặc các thành viên khác trong hộ gia đình.
- Lệnh cho bị đơn trả tiền thuê nhà cho nguyên đơn tại nơi ở khác với nơi ở trước đây các bên sử dụng chung nếu thấy là bị đơn có nghĩa vụ chu cấp cho nguyên đơn và nguyên đơn yêu cầu chỗ ở thay thế.
- Lệnh cho nguyên đơn được tạm thời sở hữu tài sản cá nhân cụ thể, chẳng hạn như ô tô, sổ séc, chìa khóa và tư trang khác.
- Cấm bị đơn chuyển nhượng, cản trở, hoặc thanh lý khác đối với tài sản cụ thể thuộc sở hữu hoặc thuê chung bởi các bên.

LỆNH BẢO VỆ TOÀN PHẦN (TIẾP THEO)

- Lệnh cho bị đơn tham gia một chương trình tư vấn do tòa duyệt được thiết kế dành giúp những thủ phạm hành hung ngưng hành vi bạo hành hoặc tham gia một chương trình điều trị lạm dụng được chất.
- Lệnh cho bị đơn đóng một khoản phí hợp lý cho dịch vụ nhà ở và các dịch vụ khác đã được một trung tâm phụ trách bạo hành gia đình cung cấp hoặc đang được cung cấp cho nguyên đơn.
- Lệnh cho bị đơn nộp án phí.

- Lệnh cho bị đơn thanh toán chi phí điều trị y tế hoặc các dịch vụ được cung cấp hoặc đang được cung cấp cho nguyên đơn do có những thương tật nguyên đơn phải chịu gây ra bởi hành vi bạo hành gia đình của bị đơn.
- Lệnh cho một nhà cung cấp dịch vụ không dây chuyển trách nhiệm và quyền liên quan đến hóa đơn đối với số điện thoại không dây hoặc số của bất kỳ trẻ nào đang được nguyên đơn chăm sóc cho nguyên đơn, nếu nguyên đơn không phải là chủ tài khoản dịch vụ không dây.
- Lệnh cho bị đơn thanh toán phí luật sư của nguyên đơn.

Hãy đọc kỹ lệnh này. Nếu quý vị bất tuân lệnh, quý vị có thể bị tổng giam, phạt tiền hoặc cả hai.

Gia hạn

Tòa có thể đưa vào lệnh này một quy định rằng lệnh bảo vệ toàn phần sẽ được tự động gia hạn sau một năm trừ phi bị đơn yêu cầu xét xử ít nhất 30 ngày trước ngày lệnh hết hạn.

Khi lệnh bảo vệ toàn phần ban đầu không gồm có một quy định tự động gia hạn, nguyên đơn có thể nộp đơn xin gia hạn lệnh cho tòa trước ngày lệnh ban đầu hết hạn. Tòa có thể gia hạn lệnh bảo vệ toàn phần hai lần. Mỗi lần gia hạn có thể kéo dài từ sáu tháng đến một năm. Để gia hạn lệnh, nguyên đơn phải nộp đơn tại cùng một văn phòng tòa án trước khi lệnh hết hạn và tham dự xét xử. Để xin gia hạn, nguyên đơn không cần phải chứng minh rằng bị đơn sau đó đã có hành vi bạo hành gia đình, lén theo dõi, hoặc tấn công tình dục. Phải lập đơn ít nhất hai tuần trước ngày hết hạn được cho biết trên lệnh bảo vệ toàn phần.

Lệnh bảo vệ toàn phần có thể được gia hạn hai lần trong các khoảng thời gian bổ sung, nhưng không quá một năm mỗi lần. Nếu, vì lý do chính đáng, không thể tổ chức xét xử để gia hạn lệnh bảo vệ toàn phần ban đầu trước khi lệnh hết hạn, lệnh một phía có thể được ban hành cho đến khi có thể tổ chức xét xử về đơn xin gia hạn.

Tuân Thủ & Thực Thi

Tòa có thể xếp lịch tổ chức xét xử xem xét sự tuân thủ để theo dõi sự tuân thủ của bị đơn đối với lệnh bảo vệ.

Các điều khoản của lệnh bảo vệ liên quan đến ngược đãi/lén theo dõi người lớn đã ban hành sẽ được thực thi bằng mọi biện pháp khả dụng theo quy định pháp luật để thực thi phán quyết. Tòa có thể trừng phạt bị đơn nào cố tình vi phạm luật bảo vệ ở cùng mức độ theo quy định của pháp luật đối với tội miệt thị tòa.

THÔNG BÁO CHO CÁC BÊN

VI PHẠM LỆNH BẢO VỆ

Sự vi phạm các điều khoản và điều kiện của lệnh bảo vệ một phía hoặc lệnh bảo vệ toàn phần gồm có bạo hành gia đình, lén theo dõi, tấn công tình dục, không tuân thủ lệnh về quyền chăm sóc con, bị đơn có hành vi liên lạc, hoặc xâm nhập nơi cư trú của nguyên đơn, chỗ làm hoặc trường học hoặc đến gần nguyên đơn hoặc con của nguyên đơn ở một khoảng cách nhất định sẽ là một tội nhẹ hạng A. Nếu bị đơn trước đó đã nhận tội hoặc đã bị thấy là có tội vi phạm lệnh bảo vệ một phía hoặc lệnh bảo vệ toàn phần trong vòng năm năm vừa qua, sự vi phạm đó sẽ là trọng tội hạng E.

Lưu ý rằng việc có lệnh bảo vệ được ban hành chống lại quý vị có thể có những hậu quả về nhập cư. Sự vi phạm lệnh bảo vệ sẽ có những hậu quả về nhập cư. Nếu quý vị không phải là công dân, quý vị nên tham khảo ý kiến của một luật sư về luật nhập cư trước khi có thủ tục xét xử vụ án của quý vị.

HẠN CHẾ SỬ DỤNG SÚNG

Thông báo gửi cho bị đơn về các quy định hạn chế sử dụng súng:

Căn cứ quy định 18 USC 922

- (g) sẽ là phi pháp khi bất kỳ ai—
- (8) là đối tượng của lệnh tòa—
 - (a) đã được ban hành sau khi có xét xử mà người đó đã nhận được thông báo thực tế, và người đó đã có cơ hội tham gia;
 - (b) cấm người đó có hành vi quấy rối, lén theo dõi, hoặc đe dọa một bạn tình của người đó hoặc con của bạn tình hoặc người đó, hoặc có hành vi khác sẽ làm cho một bạn tình có lý do lo sợ bị tổn thương thân thể đối với bạn tình đó hoặc đứa con; và
 - (c) (i) gồm có phát hiện rằng người đó gây ra một mối đe dọa hợp lý đối với sự an toàn thân thể của bạn tình hoặc đứa con đó; hoặc
 - (ii) theo các điều khoản của nó, cấm sử dụng, tìm cách sử dụng, hoặc đe dọa sử dụng vũ lực đối với bạn tình hoặc đứa con đó, có lý do dự kiến gây ra tổn thương thân thể,

giao hàng hoặc vận chuyển trong hoạt động thương mại liên tiểu bang hoặc với nước ngoài, hay tàng trữ hoặc trong hoạt động giao dịch có ảnh hưởng, bất kỳ loại súng hay đạn dược nào; hoặc nhận bất kỳ loại súng hay đạn dược nào đã được vận chuyển trong hoạt động thương mại liên tiểu bang hoặc với nước ngoài.

ĐÌNH CHỈ GIẤY PHÉP MANG VŨ KHÍ CẤT GIẤU

Bất kỳ giấy phép mang vũ khí cất giấu nào đã ban hành sẽ bị đình chỉ nếu chủ giấy phép không còn đủ điều kiện giữ giấy phép mang vũ khí cất giấu. Chủ giấy phép sẽ không còn đủ điều kiện nếu họ bị ghi là bị đơn trong một lệnh bảo vệ toàn phần vẫn còn hiệu lực.

Sau khi thông báo về lệnh bảo vệ toàn phần hợp lệ được ban hành chống lại chủ giấy phép phán quyết rằng chủ giấy phép gây ra nguy cơ làm tổn hại bản thân hoặc người khác, chủ giấy phép phải giao nộp giấy phép mang vũ khí cất giấu cho tòa, sĩ quan hoặc viên chức tổng đạt lệnh.

Sau khi lệnh bảo vệ toàn phần chấm dứt hoặc hết hạn, tòa giữ giấy phép mang vũ khí cất giấu phải trả lại giấy phép đó cho chủ giấy phép.

Nếu quý vị có giấy phép mang vũ khí cất giấu, quý vị phải nộp cho tòa, sĩ quan hoặc viên chức tổng đạt lệnh bảo vệ toàn phần.

CÁC THỦ TỤC KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO CÁC THỦ TỤC KHÁC

Tất cả các thủ tục tuân theo Đạo Luật về Bạo Hành Gia Đình là độc lập với bất kỳ thủ tục ly hôn, ly thân hợp pháp, cấp dưỡng hay kiện tụng khác giữa các bên và nằm ngoài bất kỳ biện pháp bồi thường dân sự hay hình sự nào khác, trừ phi có quy định cụ thể khác trong quy chế.

THÔNG BÁO GỬI CHO NGƯỜI CÓ NGHĨA VỤ TRẢ TIỀN CHU CẤP HOẶC CẤP DƯỠNG?

Căn cứ mục 452.340, RSMo, có hiệu lực ngày 1 tháng 1, 1994, đối với mọi lệnh chu cấp nuôi con hay cấp dưỡng đã ký hoặc điều chỉnh bởi tòa theo thẩm quyền của chương 452, RSMo, hoặc khác, khấu lưu thu nhập theo mục

452.350, RSMo, sẽ được bắt đầu vào ngày có hiệu lực của lệnh trừ phi tòa thấy có lý do chính đáng để không yêu cầu khấu lưu thu nhập ngay lập tức hoặc một thỏa thuận thành văn giữa các bên có quy định một sự bố trí thay thế.

THÔNG BÁO GIA HẠN LỆNH

Lệnh bảo vệ toàn phần có thể được gia hạn trong các khoảng thời gian bổ sung sau khi có đơn và có xét xử tại tòa. Phải lập đơn ít nhất hai tuần trước ngày hết hạn được cho biết trên lệnh bảo vệ toàn phần. Tòa, sau khi thấy rằng vì lợi ích cao nhất của các bên, có thể bao gồm một quy định rằng bất kỳ lệnh bảo vệ toàn phần nào sẽ tự động gia hạn trong một năm trừ phi bị đơn yêu cầu xét xử 30 ngày trước khi lệnh hết hạn. Nếu, vì lý do chính đáng, không thể tổ chức xét xử về đơn gia hạn hoặc phản đối tự động gia hạn lệnh bảo vệ trẻ toàn phần trước ngày hết hạn của lệnh bảo vệ toàn phần đã ban hành ban đầu, lệnh bảo vệ trẻ một phía (tạm thời) có thể được ban hành cho đến khi một buổi xét xử đơn được tổ chức.

HOÀN TOÀN TIN CẬY VÀ TÍN NHIỆM (MỤC 455.067, RSMO, VÀ 18 U.S.C. SEC 2265 (2006))

Từ năm 1994, quy định về sự hoàn toàn tin cậy và tín nhiệm của Đạo Luật về Bạo Hành Đối Với Phụ Nữ (Violence Against Women Act) (18 U.S.C. Sec.2265) đã quy định rằng mọi khu vực thẩm quyền tại Hoa Kỳ phải công nhận và thực thi các lệnh bảo vệ hợp lệ. Bất kỳ lệnh bảo vệ nào được ban hành bởi bất kỳ tiểu bang, bộ tộc, lãnh thổ hay thuộc địa nào khác của Hoa Kỳ, Khối Thịnh Vượng Chung Puerto Rico, hoặc District of Columbia phải được xem là hoàn toàn tin cậy và tín nhiệm trong toàn tiểu bang ở mọi tòa án, và bởi mọi viên chức và cơ quan thực thi pháp luật, và mọi công chức và sẽ được thực thi theo cùng cách như bất kỳ lệnh bảo vệ nào được ban hành bởi một tòa án ở tiểu bang này.